
 

 

 
สรุปรายงานผลการดําเนินงาน 

โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคกลาง 
(จังหวัดสระบุรี) 

-------------------------- 
 
๑. ช่ือโครงการ   สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน 

๒. วัน/เดือน/ปีที่ดําเนินการ  วันศุกร์ที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๔ 

๓. สถานที่   ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี, โรงเรียน
บ้านป่าไม้พระฉาย อําเภอเมืองสระบุรี และวัดถ้ํากระบอก 
อําเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี 

๔. กลุ่มเป้าหมาย  

                หน่วยงานภาครัฐ       ประชาชนทั่วไป                   

              เยาวชน อื่น ๆ  

๕. ความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญหรือยุทธศาสตร์ชาติ  
 สอดคล้องกับเจตนารมณ์และบทบัญญัติต่าง ๆ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบัน
และกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง ที่ต้องมีการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ หรือความต้องการของ
ประชาชนทุกภาคส่วน และเจ้าหน้าที่ของรัฐในทุกระดับ ซึ่งการจะดําเนินการให้ไปสู่ผลสัมฤทธ์ิเช่นว่านี้ได้
ต้องอาศัยกลไกหรือวิธีการที่มีลักษณะเป็นการพูดคุยหรือหารือแลกเปลี่ยนกันระหว่างสมาชิกวุฒิสภา 
ประชาชนทุกภาคส่วนและเจ้าหน้าที่ของรัฐในทุกระดับ ซึ่งกลไกหรือวิธีการที่จะทําให้ได้ข้อมูล ปัญหา และ
ความต้องการที่แท้จริงจากทุกฝ่ายต้องดําเนินการโดยการลงไปพบปะพูดคุยกับประชาชนและเจ้าหน้าที่ของ
รัฐในพื้นที่ เนื่องจากเป็นผู้ที่ต้องประสบกับปัญหา อุปสรรค หรือความเดือดร้อนอย่างแท้จริง   

ทั้งนี้ สมาชิกวุฒิสภา มีหน้าที่และอํานาจตามที่มาตรา ๒๗๐ของรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน ซึ่งได้
กําหนดให้วุฒิสภาตามบทเฉพาะกาลมีหน้าที่และอํานาจในการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูป
ประเทศ เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ตามหมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ มาตรา ๒๕๙ ซึ่งกําหนดว่าภายใต้บังคับ
มาตรา ๒๖๐ และมาตรา ๒๖๑ การปฏิรูปประเทศตามหมวดนี้ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยแผนและขั้นตอน
การดําเนินการปฏิรูปประเทศซึ่งอย่างน้อยต้องมีวิธีการจัดทําแผน การมีส่วนร่วมของประชาชนและหน่วยงาน
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ที่เก่ียวข้อง ขั้นตอนในการดําเนินการปฏิรูปประเทศ การวัดผลการดําเนินการ และระยะเวลาดําเนินการ
ปฏิรูปประเทศทุกด้าน ซึ่งต้องกําหนดให้เร่ิมดําเนินการปฏิรูปในแต่ละด้านภายใน ๑ ปี นับแต่วันประกาศใช้
รัฐธรรมนูญนี้ รวมตลอดทั้งผลสัมฤทธิ์ที่คาดหวังว่าจะบรรลุในระยะเวลา ๕ ปี 

๖. ข้อมูลทั่วไป 
ที่ตั้งและขนาดพ้ืนที่ 
จังหวัดสระบุรีตั้งอยู่ภาคกลางของประเทศไทย อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของกรุงเทพมหานคร 

อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน) ระยะทางประมาณ ๑๐๘ 
กิโลเมตร (อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ-ศาลากลางจังหวัด) และตามทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือระยะทาง
ประมาณ ๑๑๓ กิโลเมตร และตามแม่น้ําเจ้าพระยาแยกเข้าแม่น้ําป่าสักประมาณ ๑๖๕ กิโลเมตร จังหวัด
สระบุรีมีพื้นที่ทั้งหมด ๓,๕๗๖,๔๘๖ ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ ๒,๒๓๕,๓๐๔ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๐.๗๐ 
ของพื้นที่ประเทศ 

อาณาเขต 
จังหวัดสระบุรีมีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้ 
ทิศเหนือ  ติดต่อกับอําเภอเมืองลพบุรี อําเภอชัยบาดาล และอําเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี 
ทิศตะวันออก  ติดต่อกับอําเภอปากช่อง อําเภอสีค้ิว จังหวัดนครราชสีมา 

และอําเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก 
ทิศใต้  ติดต่อกับอําเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี และอําเภอวังน้อย อําเภออุทัย  

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ทิศตะวันตก  ติดต่อกับอําเภอภาชี อําเภอท่าเรือ จงัหวัดพระนครศรีอยุธยา 

และอําเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 
เขตการปกครอง 
แบ่งออกเป็น ๑๓ อําเภอ ๑๑๑ ตําบล ๙๗๓ หมู่บ้าน (หมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง 

(อพป.) ๑๕ หมู่บ้าน) ๑ องค์การบริหารส่วนจังหวัด ๔ เทศบาลเมือง ๓๔ เทศบาลตําบล ๗๐ องค์การบริหาร
ส่วนตําบล 

๗. วิธีการดําเนินการ  
             จัดประชุมสัมมนา       จัดเวทีเสวนา            Focus Group  

จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ อื่น ๆ    

จัดเวทีสัมมนาเพื่อรับฟังแนวทางการดําเนินงานของจังหวัดสระบุรีที่เก่ียวข้องกับยุทธศาสตร์ชาติ
และแผนการปฏิรูปประเทศ ตลอดจนให้ความรู้เก่ียวกับหน้าที่และอํานาจของวุฒิสภา ภารกิจที่เก่ียวข้องกับ
การปฏิรูปประเทศ รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและแผนการ
ปฏิรูปประเทศของจังหวัดสระบุรี ตลอดจนนําเสนอประเด็นหรือมติคณะรัฐมนตรีที่น่าสนใจให้ประชาชน
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ได้รับทราบ และรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ โดยมีรายละเอียดและสาระสําคัญของการ
ดําเนินงาน ดังนี้ 
 เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา สมาชิกวุฒิสภา พร้อมคณะ เดินทางถึงหอประชุมองค์การบริหารส่วน
จังหวัดสระบุรี อําเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี ผู้ดําเนินรายการแนะนําสมาชิกวุฒิสภาที่เดินทางลงพื้นที่
พบประชาชนในคร้ังนี้ ประกอบด้วย  
 ๑. นายลักษณ์  วจนานวัช  รองประธานกรรมการ คนที่สอง 
    ในฐานะหัวหน้าคณะเดินทาง 
 ๒. พลเอก เลิศรัตน์ รัตนวานิช  ที่ปรึกษาคณะกรรมการ 
 ๓. พลเอก ดนัย  มีชูเวท  รองประธานกรรมการ คนที่สาม 
 ๔. นายถาวร  เทพวิมลเพชรกุล  กรรมการ 
 ๕. พลเอก สราวุฒิ  ชลออยู่  กรรมการ 
 ๖. นายไพโรจน์ พ่วงทอง  กรรมการ 
 ๗. พลตรี โอสถ ภาวิไล  กรรมการ 
 ๘. หม่อมหลวงสกุล มาลากุล  กรรมการ 
 ๙. นายสาธิต เหล่าสุวรรณ  กรรมการ 
        ๑๐. นางเบญจรัตน์ จริยธาราสิทธิ์  กรรมการ 
 พร้อมด้วยผู้ตรวจราชการจาก ๒ หน่วยงาน ร่วมลงพื้นที่ ดังนี้ 
 กระทรวงมหาดไทย 
 ๑. นายชัยชาญ สิทธิวิรัชธรรม   ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย  
        เขตตรวจราชการที่ ๑ 
 สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
 ๑. นายธีรวุธ กลั่นเลี้ยง    ผู้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี 
        เขตตรวจราชการที่ ๑  
 โอกาสน้ี นายเอกพร จุ้ยสําราญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี กล่าวต้อนรับคณะสมาชิกวุฒิสภา
และบรรยายข้อมูลทั่วไปของจังหวัดสระบุรีให้คณะสมาชิกวุฒิสภารับทราบ โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้
จั งหวัดสระบุรี มีพื้นที่ทั้ งหมด ๓ ,๕๗๖ ,๔๘๖ ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ ๒ ,๒๓๕ ,๓๐๔ ไ ร่   
คิดเป็นร้อยละ ๐.๗๐ ของพื้นที่ประเทศ มีประชากรรวมทั้งสิ้น ๖๓๗,๖๘๑ คน แบ่งเป็นชาย ๓๑๔,๔๔๑ คน 
และหญิง ๓๒๓,๒๔๐ คน โดยแบ่งเขตการปกครองออกเป็น ๑๓ อําเภอ ๑๑๑ ตําบล ๙๗๓ หมู่บ้าน (หมู่บ้าน
อาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง (อพป.) ๑๕ หมู่บ้าน) ๑ องค์การบริหารส่วนจังหวัด ๔ เทศบาลเมือง  
๓๔ เทศบาลตําบล และ ๗๐ องค์การบริหารส่วนตําบล จังหวัดสระบุรีมีผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP)  
ปี ๒๕๖๐ มีมูลค่าเท่ากับ ๒๓๖,๖๓๖ ล้านบาท และมีมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมต่อหัวประชากรอยู่ที่ 
๓๓๐,๗๕๐ บาท/คน/ปี อยู่ลําดับที่ ๑๐ ของประเทศ และเป็นลําดับที่ ๒ ของภาคกลางตอนบน โดยมูลค่า
เศรษฐกิจ ๓ ลําดับแรก ได้แก่ ภาคอุตสาหกรรม ภาคการเกษตร และภาคการท่องเที่ยว 
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         ลักษณะภูมิประเทศ พื้นที่จังหวัดสระบุรีเป็นส่วนหนึ่งของบริเวณลุ่มน้ําที่ราบลุ่มภาคกลาง  
รวมกับอีกส่วนหนึ่งของทิวเขาดงพญาเย็น สภาพภูมิประเทศโดยทั่วไปมีลักษณะเป็นที่ราบลุ่มบริเวณ 
เขาหย่อมหรือเขาเตี้ย และบริเวณเขาสูง ส่วนการคมนาคม จังหวัดสระบุรีอยู่ไม่ห่างจากกรุงเทพมหานคร
มากนัก มีถนนพหลโยธินและถนนมิตรภาพเป็นทางหลวงแผ่นดินสายหลักที่เชื่อมโยงการเดินทางไปสู่ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ ด้านแหล่งน้ําธรรมชาติ จังหวัดสระบุรีมีแหล่งน้ําธรรมชาติที่สําคัญ คือ 
แม่น้ําป่าสัก เป็นแม่น้ําสําคัญที่สุดของจังหวัด ส่วนพื้นที่ป่าไม้ในจังหวัดสระบุรี ประกอบด้วย ป่าสงวน
แห่งชาติ อุทยานแห่งชาติ และวนอุทยาน รวม ๑๐ ป่า มีพื้นที่ประมาณ ๕๕๙,๐๐๐ ไร่ ประมาณร้อยละ ๒๕ 
ของพื้นที่จังหวัด ป่าสงวนแห่งชาติ มีอยู่ ๘ ป่าด้วยกัน มีพื้นที่ประมาณ ๔๖๑,๐๐๐ ไร่ หรือประมาณ ๗๓๗ 
ตารางกิโลเมตร ได้แก่ ป่าพระพุทธบาท-พุแค อยู่ในเขตอําเภอพระพุทธบาทและอําเภอเมืองสระบุรี ป่าลาน
ท่าฤทธ์ิ-ลําทองหลาง-ลําพญากลาง อยู่ในเขตอําเภอมวกเหล็ก และอําเภอวังม่วง ป่ามวกเหล็ก-ทับกวาง 
แบ่งออกเป็นสองส่วน อยู่ในเขตอําเภอมวกเหล็ก อําเภอแก่งคอย และบางส่วนอยู่ในเขตอําเภอวิหาร  
ป่าลานทุ่งฤทธ์ิ อยู่ในเขตอําเภอมวกเหล็ก ป่าเขาโป่ง-เขาถ้ําเสือ อยู่ในเขตอําเภอแก่งคอย อุทยานแห่งชาติ 
มีอยู่สองแห่งด้วยกัน คือ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ (บางส่วน) อยู่ในเขตอําเภอมวกเหล็ก และอําเภอแก่งคอย 
และอุทยานแห่งชาตเิขาสามหล่ัน อยู่ในเขตอําเภอเมืองสระบุรี อําเภอหนองแค และอําเภอวิหารแดง  
 จากนั้น ผู้ดําเนินรายการได้เชิญตัวแทนคณะกรรมการ ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับ
ประชาชน ประกอบด้วย นายลักษณ์ วจนานวัช พลเอก เลิศรัตน์ รัตนวานิช พลเอก ดนัย มีชูเวท 
หม่อมหลวงสกุล มาลากุล และนายถาวร เทพวิมลเพชรกุล ซึ่งสรุปสาระสําคัญได้ดังนี้ 
 นายลักษณ์ วจนานวัช รองประธานกรรมการ คนที่สอง กล่าวทักทายผู้เข้าร่วมกิจกรรม  
และกล่าวขอบคุณผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี หัวหน้าส่วนราชการ 
และประชาชนที่ให้การต้อนรับคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคกลาง
ในคร้ังนี้ พร้อมนี้ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการลงพื้นที่พบปะประชาชน หน้าที่และอํานาจของวุฒิสภา  
ทั้งในส่วนของการกลั่นกรองกฎหมาย การควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน และหน้าที่ตามบทเฉพาะกาล
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ซึ่งได้กําหนดให้วุฒิสภามีส่วนช่วยในการ
ขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ โดยการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ เพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายตามที่กําหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) เพื่อให้ประเทศมีการพัฒนา
เป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติที่กําหนดไว้  
 สําหรับการลงพื้นที่พบประชาชนในครั้งนี้ เป็นการลงพื้นที่จังหวัดสระบุรี คร้ังที่ ๒ โดยคร้ังแรก 
จัดขึ้นเม่ือวันศุกร์ที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๓ ณ ศาลากลางจังหวัดสระบุรี โดยมีประเด็นในการแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น ประกอบด้วย (๑) ความต้องการสร้างสะพานกลับรถบนถนนมิตรภาพ ซึ่งแขวงทางหลวง
สระบุรี มีการชี้แจงว่าจุดที่ประชาชนต้องการสะพานกลับรถ กรมทางหลวงอยู่ระหว่างดําเนินการสร้าง
สะพานดังกล่าว (๒) การแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ําในช่วงฤดูแล้ง ซึ่งคณะกรรมาธิการการเกษตรและ
สหกรณ์ วุฒิสภา ได้มีการประชุมและเชิญกรมชลประทานมาร่วมหารือเก่ียวกับการบริหารจัดการน้ํา (๓) การ
สร้างมอเตอร์เวย์สายบางปะอิน-นครราชสีมา ซึ่งเป็นความกังวลของประชาชนในพื้นที่ว่าเม่ือมีทางด่วน
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ดังกล่าวแล้วจะส่งผลกระทบทําให้ไม่มีคนมาแวะพักที่จังหวัดสระบุรี ซึ่งถือเป็นภัยคุกคามอย่างหน่ึง ซึ่ง
ประเด็นดังกล่าววุฒิสภาเห็นว่า จังหวัดสระบุรีมีต้นทุนทรัพยากรธรรมชาติและมีแหล่งท่องเที่ยวซึ่งเป็น
ยุทธศาสตร์ที่สําคัญหลายแห่งและสามารถพัฒนาเป็นจุดขายได้ จึงขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดจัดทํา
แผนพัฒนาด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดเพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว 
ให้ครอบคลุมในปีงบประมาณถัดไป (๔) การจราจรในเขตเมืองที่มีปัญหาติดขัดจากขบวนรถไฟที่วิ่งผ่านเมือง
มากกว่า ๙๓ ขบวน จึงมีข้อเสนอให้ยกระดับทางรถไฟข้ึนหรือการทําอุโมงค์ลอด ซึ่งเร่ืองดังกล่าวยังหา 
ข้อยุติไม่ได้ จึงฝากให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและหน่วยงานที่เก่ียวข้องนําเร่ืองนี้มาพูดคุยกับประชาชนเพื่อ
แก้ปัญหาต่อไป นอกจากนี้ วุฒิสภายังได้เย่ียมชมการผลิตกระแสไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของบริษัท 
ปูนซิเมนต์ไทยแก่งคอย จํากัด (SCG) จังหวัดสระบุรี สําหรับการลงพื้นที่ในคร้ังนี้ วุฒิสภามีความประสงค์
เพื่อติดตามนโยบายของรัฐบาล คือ เร่ืองการลดความเหล่ือมล้ําในสังคม คือ การแก้ไขปัญหาที่ดินทํากินซึ่ง
รัฐบาลได้ให้ความสําคัญเป็นอย่างมาก มีการออกพระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ 
(คทช.) ซึ่งปัจจุบันมีผลบังคับใช้แล้ว และมีพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๒๐)  
พ.ศ. ๒๕๖๔ จัดตั้งสํานักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ เป็นศูนย์กลางในการแก้ไขปัญหาที่ดิน 
ทํากิน เพื่อลดความเหลื่อมล้ําและความซ้ําซ้อนในการทํางาน ซึ่งมีคณะอนุกรรมการ ๓ ชุด ประกอบด้วย  
ชุดที่ ๑ คณะอนุกรรมการจัดหาที่ดิน ชุดที่ ๒ คณะอนุกรรมการจัดที่ดิน และชุดที่ ๓ คณะอนุกรรมการ
ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ และที่สําคัญในระดับจังหวัดมีคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัด (คทช.
จังหวัด) เป็นกลไกสําคัญในการทํางานเพื่อแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนที่อยู่อาศัยและทํากินในที่ดิน
ของรัฐมาเป็นระยะเวลายาวนานให้ได้มีที่ดินทํากิน ซึ่งคณะกรรมการฯ มีความม่ันใจว่าจังหวัดสระบุรี 
จะเป็นต้นแบบการทํางานในเร่ืองการจัดที่ดินทํากินให้กับชุมชนตามนโยบายของรัฐบาลได้เป็นอย่างดี 
เพราะมีพื้นที่ที่สามารถดําเนินการได้สําเร็จและอยู่ระหว่างดําเนินการ เม่ือจังหวัดมีแนวทางความชัดเจน 
สามารถจัดทําเป็นยุทธศาสตร์ของจังหวัด ในเรื่องการแก้ไขปัญหาที่ดินทํากินของประชาชน จะเป็นเร่ืองที่ดี
และทําให้กฎหมายฉบับนี้เป็นประโยชน์ต่อประชาชนอย่างแท้จริง ทั้งนี้ ได้ตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับการส่งเสริม
และพัฒนาอาชีพ และการตลาด ซึ่งกําหนดไว้ในคณะอนุกรรมการ ชุดที่ ๓ ว่า เป็นเร่ืองที่สําคัญมาก  
หากประชาชนมีรายได้ที่ชัดเจนและเพียงพอ เกษตรกรก็จะให้ความร่วมมือกับภาครัฐ ไม่ไปบุกรุกพื้นที่ป่า 
ซึ่งจะทําให้พื้นที่ป่ามีความอุดมสมบูรณ์และเป็นผลดีแก่ประเทศชาติต่อไป จึงขอฝากกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ ซึ่งเป็นแม่งานสําคัญในคณะอนุกรรมการ ชุดที่ ๓ ทําการสํารวจรายได้ครัวเรือนของเกษตรกรให้มี
ความชัดเจนว่ามีรายได้จากช่องทางไหนอย่างไร เพื่อจะได้วางแนวทางในการส่งเสริมการประกอบอาชีพให้มี
ความเหมาะสม สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ต่อไป ทั้งนี้ ภายใต้การนําของผู้ว่าราชการจังหวัดและรองผู้ว่า
ราชการจังหวัดสามารถเสนอให้หน่วยงานในพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็นกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงอุตสาหกรรม 
และกระทรวงอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องกับเร่ืองการส่งเสริมให้ประชาชนมีรายได้และอาชีพ เข้ามาบูรณาการ 
การทํางานร่วมกันได้  
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 พลเอก เลิศรัตน์ รัตนวานิช ที่ปรึกษาคณะกรรมการ กล่าวว่า รู้สึกยินดีที่ได้มาพบปะประชาชนใน
พื้นที่จังหวัดสระบุรี ซึ่งโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนได้แบ่งออกเป็น ๗ กลุ่ม เพื่อลงพื้นที่ติดตาม
และรับฟังปัญหาของแต่ละภาค ในส่วนของคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่
จังหวัดภาคกลาง ได้ลงพื้นที่ครบทุกจังหวัดแล้ว จังหวัดสระบุรีถือว่าเป็นจังหวัดที่โชคดีในแง่ของผลิตภัณฑ์
มวลรวมจังหวัดติดอันดับ ๑๐ ของประเทศ จังหวัดสระบุรีเป็นศูนย์กลางด้านการคมนาคม มีภาคการเกษตร 
ภาคอุตสาหกรรม และภาคท่องเที่ยวที่เข้มแข็ง ซึ่งจะเห็นได้จากเป้าหมายการพัฒนาของจังหวัดสระบุรี  
ในปี พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ คือ (๑) พัฒนาสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์ (๒) ส่งเสริมขีดความสามารถในการ
แข่งขันของภาคอุตสาหกรรม การค้า การลงทุน การเกษตร การท่องเที่ยวและบริการสู่มาตรฐานสากล  
(๓) เสริมสร้างความม่ันคงและสังคมคุณภาพตามวิถีภูมิปัญญาไทย และ (๔) การเพิ่มประสิทธิภาพระบบ
บริการสาธารณะ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลเรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจแบบองค์รวม คือ BCG  
ย่อมาจาก BCG Model เป็นการพัฒนาเศรษฐกิจแบบองค์รวม ๓ มิติไปพร้อมกัน ได้แก่ เศรษฐกิจชีวภาพ 
(Bio Economy) มุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรชีวภาพเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม โดยเน้นการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์มูลค่าสูง 
เชื่อมโยงกับเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) คํานึงถึงการนําวัสดุต่าง ๆ กลับมาใช้ประโยชน์ให้
มากที่สุด และทั้ง ๒ เศรษฐกิจนี้อยู่ภายใต้เศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) ซึ่งเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจ
ที่ไม่ได้มุ่งเน้นเพียงการพัฒนาเศรษฐกิจเท่านั้น แต่ต้องพัฒนาควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคมและการรักษา
สิ่งแวดล้อมได้อย่างสมดุลให้เกิดความม่ันคงและย่ังยืนไปพร้อมกัน 
 สําหรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ คาดว่าในปีหน้าจะยังคงมีอยู่ ถึงแม้ว่าประเทศ
ไทยจะมีการจัดการบริหารที่ดี เป็นที่ยอมรับของนานาชาติ แต่ประชาชนต้องปรับตัวให้เข้ากับวิถีใหม่ 
องค์กรปกครองท้องถ่ินต้องให้ความสําคัญในการดูแลชุมชนให้มีความปลอดภัย ดังนั้น การเลือกตั้งสมาชิก
สภาท้องถิ่นจึงมีความสําคัญเป็นอย่างย่ิง จึงขอให้ประชาชนที่มีสิทธิเลือกตั้งต้องพิจารณาเลือกผู้แทนที่มี
ความโปร่งใส มีธรรมาภิบาลและมีความมุ่งม่ันตั้งใจทํางานเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญต่อไป  

พลเอก ดนัย มีชูเวท รองประธานกรรมการ คนที่สาม กล่าวว่า การแก้ไขปัญหาที่ดินมี
พระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ แต่ปัญหาที่ตามมาคือปัญหาเร่ืองน้ํา 
ประเทศไทยมีพื้นที่ทั้งหมด ๓๒๓ ล้านไร่ แต่สามารถจัดให้มีระบบชลประทานได้เพียง ๓๓ ล้านไร่ หรือ 
๒๐% ของพื้นที่เพาะปลูก ๑๑๕ ล้านไร่ ยังมีพื้นที่กว่า ๗๐% ที่ยังขาดระบบชลประทาน ต้องทําเกษตร
น้ําฝน ทั้งนี้ เร่ืองการจัดสรรน้ําให้มีน้ํากินน้ําใช้ไม่ได้เป็นหน้าที่ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรม
ชลประทานเท่านั้น แต่ตามพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ํา พ.ศ. ๒๕๖๑ และแผนแม่บทการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ํา ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) กําหนดไว้ว่าในอีก ๒๐ ปี จะเพิ่มพื้นที่เขตชลประทานอีก  
๓๓ ล้านไร่ โดยให้เป็นหน้าที่ของ ๒ ส่วน คือ ส่วนที่ ๑ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมชลประทาน 
ในการจัดสร้างฝาย อ่างเก็บน้ํา ซึ่งเป็นการดําเนินงานตามแผนงาน ขั้นตอน งบประมาณ และการขอใช้พื้นที่ 
และส่วนที่ ๒ กําหนดให้เป็นหน้าที่ของ ๓ หน่วยงานที่เก่ียวข้อง คือ (๑) กระทรวงมหาดไทย โดยองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (๒) กรมทรัพยากรน้ํา และ (๓) กรมทรัพยากรน้ําบาดาล ทั้งนี้ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (อปท.) สามารถที่จะเสนอของบประมาณในการบูรณะซ่อมแซมและพัฒนาแหล่งน้ํา โดยเฉพาะ



๗ 
 
แหล่งน้ําที่มีขนาดความจุไม่เกิน ๒ ล้านลูกบาศก์เมตร ที่ผ่านมาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสนอขอ
งบประมาณผ่านทางกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นและขอใช้เป็นงบอุดหนุน ซึ่งได้รับงบประมาณน้อยมาก แต่
ขณะนี้ ด้วยพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ํา พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๑๗ (๒) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถ
เสนอแนะเพื่อสร้างแหล่งน้ําไปยังคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ําจังหวัด และส่งไปยังสํานักงานทรัพยากรน้ํา
แห่งชาติ (สทนช.) เพื่อส่งต่อไปยังคณะกรรมการทรัพยากรน้ําแห่งชาติ (กนช.) พิจารณาเสนอของบประมาณ
จากคณะรัฐมนตรีได้โดยตรง และสําหรับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมทรัพยากร
น้ําและกรมทรัพยากรน้ําบาดาลที่ดูแลและพัฒนาแหล่งน้ําบนดินและแหล่งน้ําใต้ดินโดยใช้งบประมาณของ
หน่วยงานเอง ดังนั้น การพัฒนาและขยายแหล่งน้ําจึงไม่ใช่หน้าที่ของกรมชลประทานเพียงหน่วยงานเดียว  

นอกจากนี้ ได้ให้ความรู้เก่ียวกับพระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบ้ียเกินอัตรา พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อเป็น
ความรู้ให้แก่ประชาชนมิให้เจ้าหนี้เอาเปรียบ เช่น มาตรา ๔  ว่า บุคคลใดให้บุคคลอื่นกู้ยืมเงินหรือกระทํา
การใด ๆ อันมีลักษณะเป็นการอําพรางการให้กู้ยืมเงิน โดยมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ต้องระวาง
โทษจําคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ คือ (๑) เรียกดอกเบ้ียเกินอัตราที่
กฎหมายกําหนดไว้ (๒) กําหนดข้อความอันเป็นเท็จในเร่ืองจํานวนเงินกู้หรือเร่ืองอื่น ๆ ไว้ในหลักฐานการ
กู้ยืม หรือตราสารที่เปลี่ยนมือได้เพื่อปิดบังการเรียกดอกเบ้ียเกินอัตราที่กฎหมายกําหนด หรือ  (๓) กําหนด
จะเอาหรือรับเอาซึ่งประโยชน์อย่างอื่นนอกจากดอกเบ้ีย ไม่ว่าจะเป็นเงิน หรือสิ่งของ หรือโดยวิธีการใด ๆ 
จนเห็นได้ชัดว่าประโยชน์ที่ได้รับนั้นมากเกินส่วนอันสมควรตามเง่ือนไขแห่งการกู้ยืมเงิน ทั้งนี้ ตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๖๕๔ ห้ามมิให้คิดดอกเบ้ียเกินร้อยละสิบห้าต่อปี ถ้าในสัญญากําหนด
ดอกเบ้ียเกินกว่านั้น ก็ให้ลดลงมาเป็นร้อยละสิบห้าต่อปี นอกจากนี้ ยังมีพระราชบัญญัติทวงถามหนี้ พ.ศ. 
๒๕๕๘ มาตรา ๙ ได้กล่าวถึงการปฏิบัติของผู้ทวงถามหนี้ ในกรณีของสถานที่ติดต่อ และเวลาในการติดต่อ
ลูกหนี้ โดยกําหนดให้ติดต่อได้ในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ นาฬิกา ถึงเวลา ๒๐.๐๐ นาฬิกา และ
ในวันหยุดราชการ ให้ติดต่อได้ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ นาฬิกา ถึงเวลา ๑๘.๐๐ นาฬิกา และมาตรา ๓๐ เพื่อ
ประโยชน์ในการรับเร่ืองร้องเรียนเกี่ยวกับการทวงถามหน้ี ให้ที่ว่าการอําเภอ และสถานีตํารวจเป็นสถานที่
รับเร่ืองร้องเรียนเก่ียวกับการทวงถามหนี้ได้ด้วย รวมทั้งให้หัวหน้าหน่วยงานดังกล่าวมีอํานาจหน้าที่รวบรวม
ข้อเท็จจริงและเอกสารเพื่อส่งเร่ืองต่อไปยังที่ทําการปกครองจังหวัด หรือกองบัญชาการตํารวจนครบาล 
แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ตามหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขที่คณะกรรมการกําหนด 
 หม่อมหลวงสกุล มาลากุล กรรมการ กล่าวว่า รู้สึกดีใจที่ได้มาเยือนจังหวัดสระบุรีในคร้ังนี้ ทั้งนี ้
ได้กล่าวถึงการปฏิบัติหน้าที่เป็นกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการสามัญของวุฒิสภา จํานวน ๒ คณะ 
ประกอบด้วย คณะกรรมาธิการการคมนาคม วุฒิสภา และคณะกรรมาธิการศึกษาตรวจสอบเรื่องการทุจริต 
ประพฤติมิชอบและเสริมสร้างธรรมาภิบาล วุฒิสภา สําหรับประเด็นเร่ืองการสร้างจุดกลับรถได้เข้าสู่การ
พิจารณาของคณะกรรมาธิการคมนาคม วุฒิสภา ซึ่งการสร้างจุดกลับรถเป็นปัญหาที่มีการร้องเรียนมาก 
ยกตัวอย่างถนพหลโยธิน ช่วงกิโลเมตรที่ ๓๗ มีการย้ายตําแหน่งจุดกลับรถมาแล้ว ๓ คร้ัง เพราะมีประชาชน
มาร้องเรียน จึงขอให้ประชาชนในพื้นที่ให้ความสําคัญในเวลาที่มีการทําประชาพิจารณ์ ต้องช่วยกันกําหนด
จุดให้ชัดเจน ปัจจุบันนี้กรมทางหลวงได้เปลี่ยนวิธีการสร้างสะพานกลับรถใหม่หากถนนกว้างเพียงพอ เช่น 



๘ 
 
จุดกลับรถแบบหยดน้ํา หรือทําสะพานบก โดยยกถนนให้โก่งขึ้นเพื่อให้กลับรถใต้สะพาน เป็นต้น ส่วนเรื่อง
มอเตอร์เวย์บางปะอิน-นครราชสีมา เส้นทางมีการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่ยังไม่เปิดใช้งาน เนื่องจาก
ระบบจัดเก็บค่าผ่านทางยังไม่แล้วเสร็จ ส่วนเรื่องการตรวจสอบการเร่ืองการทุจริต ในช่วงที่ผ่านมา 
คณะกรรมาธิการศึกษาตรวจสอบเรื่องการทุจริต ประพฤติมิชอบและเสริมสร้างธรรมาภิบาล วุฒิสภา ได้รับ
เร่ืองร้องเรียนเก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นหลายแห่ง ซึ่งเข้าใจได้ถึงความจําเป็นเร่งด่วนในการจัดซื้อครุภัณฑ์ แต่ทั้งนี้ขอให้เป็นไปอย่าง 
โปร่งใสและขอเป็นกําลังใจให้กับหน่วยงานในท้องถิ่นที่ปฏิบัติงานในช่วงที่มีสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคโควิด-๑๙ สําหรับประชาชนที่มีข้อร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการคมนาคมและเร่ืองการทุจริต
ประพฤติมิชอบ สามารถส่งเร่ืองมายังประธานคณะกรรมาธิการทั้ง ๒ คณะได้  
 นายถาวร  เทพวิมลเพชรกุล  กรรมการ กล่าวขอบคุณหัวหน้าส่วนราชการ องค์การบริหารส่วน
จังหวัด หน่วยงานที่เก่ียวข้องและประชาชนที่ได้ให้การต้อนรับคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบ
ประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคกลาง และได้กล่าวถึงโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนว่ามีการแบ่งคณะ
ออกเป็น ๗ กลุ่ม ประกอบด้วย ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคใต้ ภาคเหนือตอนบน ภาคเหนือตอนล่าง 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ทั้งนี้ เพื่อให้สมาชิกวุฒิสภาได ้
ลงพื้นที่พบประชาชนได้อย่างครบถ้วนทุกจังหวัด เพื่อรับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ ทั้งประเด็นที่
เก่ียวข้องกับการแก้ไขกฎหมายและประเด็นอื่น ๆ ตามที่วุฒิสภามีอํานาจหน้าที่ต่อไป นอกจากนี้ วุฒิสภายัง
มีคณะกรรมาธิการสามัญประจําวุฒิสภาทั้งหมด ๒๖ คณะ ซึ่งมีอํานาจหน้าที่ครอบคลุมทุกเร่ือง ด้านการ
คมนาคม ด้านการเกษตรและสหกรณ์ และการปกครองท้องถิ่น ซึ่งปัจจุบันนี้ท้องถิ่นมีบทบาทและมีความ
รับผิดชอบมากขึ้นเนื่องจากได้รับมอบภารกิจมาจากส่วนราชการ ทั้งนี้ หลังจากมีการเลือกตั้งท้องถิ่น 
เสร็จเรียบร้อยแล้ว จะได้มีการลงพื้นที่เพื่อรับฟังปัญหาและข้อเสนอจากท้องถิ่นโดยตรงต่อไป 
 จากน้ัน  หน่ วยงานที่ รั บผิ ดชอบเ ก่ียวกับการแก้ ไขปัญหาที่ ดิ นทํ า กินตามแนวทางของ
คณะกรรมการนโยบายท่ีดินแห่งชาติ (คทช.) จังหวัดสระบุรี ได้นําเสนอข้อมูล สรุปได้ดังนี้ 
 นายโกเมศ พุทธสอน ผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระบุรี 
ได้ให้ข้อมูลว่า สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระบุรี ทําหน้าที่ในฐานะอนุกรรมการ
และเลขานุการคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัดสระบุรี ซึ่งคณะอนุกรรมการได้ดําเนินภารกิจมาตั้งแต่
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ จนถึงปัจจุบัน มีกิจกรรมที่ดําเนินการโดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานทุก 
ภาคส่วน มีการแต่งตั้งคณะทํางานในส่วนที่เก่ียวข้อง คือ คณะทํางานจัดหาที่ดิน คณะทํางานจัดที่ดิน
คณะทํางานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ เพื่อดําเนินการขับเคล่ือนตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวง ทบวง
กรมที่เก่ียวข้อง โดยภาพรวมที่ผ่านมา พื้นที่ที่ดําเนินการของ คทช.จังหวัดสระบุรี ได้ดําเนินการเสร็จ
เรียบร้อยแล้ว ๒ โครงการ คือ (๑) พื้นที่นิคมสร้างตนเองพระพุทธบาท มีเนื้อที่แปลงรวมประมาณ ๑๗๐ ไร่ 
และ (๒) พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าพระฉาย ตําบลหนองปลาไหล มีพื้นที่ ๔๙๖ ไร่ โดยพื้นที่ดังกล่าวอยู่
ระหว่างการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพโดยหน่วยงานที่เก่ียวข้อง และในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  
คณะอนุกรรมการจัดหาที่ดินจังหวัดสระบุรี ยังมีการดําเนินโครงการเพิ่มเติมในพื้นที่อีก ๔ แห่ง ซึ่งกรมป่าไม้



๙ 
 
ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว มีเนื้อที่โดยรวมมากกว่า ๑,๕๐๐ ไร่ ประกอบด้วย (๑) ป่าเขาพระ (๒) ป่าเขาโป่ง
และป่าเขาถ้ําเสือ (๓) ป่าพระพุทธบาทและป่าพุแค และ (๔) ท่าฤทธ์ิ ป่าลําทองหลาง และป่าลําพญากลาง 
 นายกิตติคม อัมพวา หัวหน้าฝ่ายจัดการสิทธ์ิการใช้ที่ดินป่าไม้ สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕ 
จังหวัดสระบุรี ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า การจัดที่ดินทํากินให้ชุมชนตามนโยบายของรัฐบาลเกิดขึ้นเนื่องจาก
คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) ได้เสนอการแก้ไขปัญหาที่ดินทํากินในพื้นที่ป่า จนนํามาสู่มติ
คณะรัฐมนตรีวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เห็นชอบแนวทางการแก้ไขปัญหาของคณะกรรมการนโยบาย
ที่ดินแห่งชาติซึ่งเสนอต่อรัฐบาล ๕ มาตรการด้วยกัน โดย ๓ มาตรการแรกอยู่ในความดูแลของกรมป่าไม้ คือ 
พื้นที่ของป่าสงวนแห่งชาติ ได้แก่ กลุ่มมาตรการที่ ๑ ราษฎรที่อยู่อาศัยทํากินในลุ่มน้ํา ๓, ๔, ๕ ก่อนมติ
คณะรัฐมนตรี เม่ือวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๔๑ ราษฎรกลุ่มนี้จะได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องตามกฎหมาย 
โดยโครงการจัดที่ดินทํากินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (คทช.) กลุ่มมาตรการที่ ๒ ราษฎรที่อยู่อาศัยทํากิน
ในลุ่มน้ํา ๓, ๔,๕ หลังมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๔๑ กลุ่มนี้จะได้รับการแก้ไขปัญหาโดย
การเข้าร่วมกับกรมป่าไม้ในการปลูกป่าเศรษฐกิจ กลุ่มมาตรการที่ ๓ ราษฎรที่อยู่อาศัยในพื้นที่ลุ่มน้ํา ๑, ๒  
ทั้งในส่วนของก่อนมติคณะรัฐมนตรี ๓๐ มิถุนายน ๒๕๔๑ และหลังมติคณะรัฐมนตรี ๓๐ มิถุนายน ๒๕๔๑ 
แต่ไม่เกินคําสั่ง คสช. ที่ ๖๖/๒๕๕๗  จะได้รับการแก้ไขด้วยการจัดระเบียบการใช้ที่ดินและรับรองการอยู่
อาศัยทํากินในลักษณะแปลงรวม กํากับควบคุมจัดการการใช้ที่ดินและป่าไม้ภายใต้การอนุรักษ์และพัฒนา
อย่างย่ังยืน ห้ามบุกรุกขยายพื้นที่ การฟื้นฟูสภาพป่าในรูปแบบการมีส่วนร่วม ตลอดจนส่งเสริมการปลูกป่า 
๓ อย่างตามแนวพระราชดําริ  
 ในส่วนการจัดที่ดินให้ชุมชนตามนโยบายของรัฐบาลของจังหวัดสระบุรีนั้น สํานักจัดการทรัพยากร
ป่าไม้ที่ ๕ (สระบุรี) ทําหน้าที่เป็นคณะทํางานจัดหาที่ดิน โดยมีการดําเนินงาน ดังนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๘-๒๕๖๓ มีพื้นที่โครงการ ๒ แห่ง ประกอบด้วย (๑) ป่าสงวนแห่งชาติป่าพระฉาย และ (๒) พื้นที่นิคม
สร้างตนเองพระพุทธบาท ซึ่งพื้นที่ทั้ง ๒ แห่ง ได้ดําเนินการจัดที่ดินทํากินเสร็จเรียบร้อยแล้ว และอยู่ใน
ขั้นตอนการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพและการตลาด ส่วนในปีงบประมาณ พ .ศ . ๒๕๖๔ มีพื้นที่ที่
คณะอนุกรรมการจัดหาที่ดินได้ให้ความเห็นชอบแล้ว จํานวน ๔ พื้นที่ ประกอบด้วย (๑) ป่าเขาพระ (๒) ป่า
เขาโป่งและป่าเขาถ้ําเสือ (๓) ป่าพระพุทธบาทและป่าพุแค และ (๔) ท่าฤทธ์ิ ป่าลําทองหลาง และป่า 
ลําพญากลาง ซึ่งมีการมอบหมายให้เจ้าหน้าที่สํารวจทบทวนข้อมูลเพื่อเสนอต่อคณะอนุกรรมการนโยบาย
ที่ดินจังหวัดสระบุรีพิจารณาให้ความเห็นชอบและขออนุญาตใช้พื้นที่จากกรมป่าไม้ต่อไป นอกจากนี้ ยังมี
พื้นที่ที่เสนอต่อคณะอนุกรรมการจัดหาที่ดินเพื่อให้ความเห็นชอบเป็นพื้นที่เป้าหมายอีกจํานวน ๒ แห่ง
ประกอบด้วย (๒) ป่าทับกวางและป่ามวกเหล็ก แปลงที่ ๑ และ (๒) ป่ามวกเหลก็และป่าทับกวาง แปลงที่ ๒ 
ซึ่งพื้นที่เป้าหมายทั้งสองแห่งนี้ สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕ (สระบุรี) ได้เสนอข้อมูลให้กรมป่าไม้ใน
ฐานะเลขานุการคณะอนุกรรมการจัดหาที่ดินพิจารณาให้ความเห็นชอบกําหนดให้เป็นพื้นที่เป้าหมายแล้ว 
 นางปฐมพร สุทธนากร นักวิชาการสหกรณ์ชํานาญการพิเศษ ได้ให้ข้อมูลเก่ียวกับการส่งเสริม
และพัฒนาอาชีพในพื้นที่ที่มีการจัดที่ดินเสร็จเรียบร้อยแล้ว คือ (๑) พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าพระฉาย  
มีราษฎรในพื้นที่ จํานวน ๑๘๘ ราย สําหรับผลการดําเนินงานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพในพื้นที่ ปี พ.ศ.
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๒๕๖๒ มีการจัดประชุมประชาคมและจัดทําแผนโครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะอาชีพโดยถ่ายทอด
ความรู้ มีการรวมกลุ่มในรูปแบบสหกรณ์ การจัดทําบัญชีครัวเรือน การทําเกษตรด้านพืช ปศุสัตว์ และ
ประมงที่เหมาะสมกับพื้นที่ มีการพัฒนาที่ดิน มีการสํารวจความต้องการที่เหมาะสมกับศักยภาพพื้นที่ มีการ
จัดทําแผนพัฒนาอาชีพจากความต้องการของราษฎร ซึ่งจากเวทีประชาคม ราษฎรมีความต้องการด้าน
การเกษตร ได้แก่ พริกขี้หนูสวนซุปเปอร์ฮอท มะเขือเปราะ มะม่วงแก้วขม้ิน มะขามเปร้ียว และพันธุ์สัตว์ 
ได้แก่ ไก่ไข่ นอกจากนี้ มีการคัดเลือกราษฎร ๑ ราย เพื่อเป็นแปลงเรียนรู้การผลิตไม้ตัดดอก ส่วนผลการ
ดําเนินงานในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ มีการลงพื้นที่ติดตามแปลงเรียนรู้ไม้ตัดดอก แต่เนื่องจากเกิดภาวะภัยแล้ง ทํา
ให้ผลผลิตออกมามีขนาดเล็กไม่สามารถจําหน่ายได้ แต่สามารถจําหน่ายพริกขี้หนูและมะเขือเปราะได้ในช่วง
หน้าฝน นอกจากนี้ มีการมอบพันธุ์สัตว์น้ําและปัจจัยการผลิต และติดตั้งแปลงสาธิตประมงให้แก่เกษตรกร 
ในพื้นที่จํานวน ๔๙ ราย โดยมีราษฎร ๑ ราย จะได้รับพันธุ์ปลาดุก จํานวน ๘๐๐ ตัว อาหารปลาจํานวน ๓๐ 
กิโลกรัม พร้อมกระชังบก (๒) พื้นที่ป่าสงวนเพื่อกิจการนิคมสร้างตนเองพระพุทธบาท อําเภอพระพุทธบาท 
มีเขตพื้นที่ตําบลนายาว อําเภอพระพุทธบาท มีราษฎรในพื้นที่ จํานวน ๒๐ ราย และเขตตําบลท่าคล้อ 
อําเภอแก่งคอย มีราษฎรในพื้นที่ จํานวน ๑๔ ราย สําหรับผลการดําเนินงานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพใน
พื้นที่ ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ มีการจัดประชุมประชาคมและจัดทําแผนโครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะอาชีพโดย
ถ่ายทอดความรู้ มีการรวมกลุ่มในรูปแบบสหกรณ์ การจัดทําบัญชีครัวเรือน การทําเกษตรด้านพืช ปศุสัตว์ 
และประมงที่เหมาะสมกับพื้นที่ มีการพัฒนาที่ดิน มีการสํารวจความต้องการที่เหมาะสมกับศักยภาพพื้นที่ มี
การจัดทําแผนพัฒนาอาชีพจากความต้องการของราษฎร ซึ่งจากเวทีประชาคมในตําบลนายาว ราษฎรมี
ความต้องการด้านการเกษตร ได้แก่ ไก่พันธุ์ไข่ พันธุ์ข้าวโพด ข้าวเปลือก และปุ๋ยใส่ข้าวโพด ส่วนตําบล 
ท่าคล้อ ราษฎรมีความต้องการด้านการเกษตร ได้แก่ ไก่ประดู่หางดํา พันธุ์หน่อไม้ฝร่ัง และพันธุ์ต้นหม่อน 
เป็นต้น  สําหรับผลการดําเนินงานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพในพื้นที่ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ หน่วยงานภายใต้
คณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพระดับจังหวัด ได้บูรณาการการลงพื้นที่ตรวจเย่ียมและเก็บข้อมูล
การประกอบอาชีพของราษฎร รวมถึงติดตามความก้าวหน้าของราษฎรที่ได้รับการพัฒนาอาชีพ ผลผลิตที่
ได้รับมีการขายไก่เนื้อ ไข่ไก่ ผักสวนครัว ปัญหาอุปสรรคคือขาดแคลนน้ําในพื้นที่ทําให้เกิดความแห้งแล้ง
ส่งผลให้ผลผลิตทางการเกษตรเสียหาย และในฤดูฝนน้ําท่วมพื้นที่ทําการเกษตรของราษฎร ราษฎรในพื้นที่
จึงต้องการบ่อน้ําบาดาลในการทําการเกษตรและอุปโภคบริโภคในครัวเรือน  
 นางสมคิด ไวทยาชีวะ เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน นิคมสร้างตนเองพระพุทธบาท ได้ให้
ข้อมูลเก่ียวกับจัดโครงการจัดที่ดินทํากินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาลในพื้นที่ของนิคมสร้างตนเองพระพุทธ
บาทว่า เป็นนิคมที่จัดตั้งขึ้นเป็นแห่งแรกในประเทศไทย ตามความคิดริเร่ิมของจอมพล ป.พิบูลสงคราม
นายกรัฐมนตรีในขณะนั้น โดยมีแนวคิดที่จะนําที่ดินว่างเปล่ามาใช้ประโยชน์เพื่อสงเคราะห์คนยากไร้ให้ได้มี
ที่อยู่อาศัยและที่ดินทํากินในลักษณะชุมชนที่เป็นระเบียบพัฒนา เพื่อให้มีรายได้และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
และให้กรรมสิทธิ์ในที่ดินนั้น เรียกว่า “นิคมสร้างตนเอง” การจัดตั้งนิคมสร้างตนเองจัดตั้งขึ้นตามพระราช
กฤษฎีกาจัดตั้งนิคมสร้างตนเองในจังหวัดลพบุรี และจังหวัดสระบุรี พ.ศ. ๒๔๘๕ มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดสรร
ที่ดินให้ราษฎรที่มีฐานะยากจนได้มีที่ดินทํากิน ได้เข้าไปตั้งถิ่นฐานประกอบอาชีพในที่อยู่อาศัย และเพื่อ
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พัฒนานิคมในด้านต่าง ๆ เพื่อให้สมาชิกนิคมมีรายได้และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และเพื่อสนองนโยบายของ
รัฐบาล สําหรับพื้นที่รับผิดชอบของนิคมสร้างตนเองประกอบด้วย ๔ อําเภอ ได้แก่ อําเภอพระพุทธบาท 
อําเภอเฉลิมพระเกียรติ อําเภอแก่งคอย และอําเภอเมืองสระบุรี มีพื้นที่รับผิดชอบทั้งหมดเนื้อที่ประมาณ 
๓๔๕,๕๙๓ ไร่โดยมีกฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้อง ประกอบด้วย พระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ 
พ.ศ. ๒๕๑๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๕๐ และพระราชกฤษฎีกานิคมสร้างตนเองจังหวัดลพบุรี และ
จังหวัดสระบุรี พ.ศ. ๒๔๘๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๑๘ และระเบียบกรมประชาสงเคราะห์ว่าด้วยการ
อนุญาตให้ใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตนิคมสร้างตนเอง พ.ศ. ๒๕๓๔  
 สําหรับโครงการจัดสรรที่ดินให้ชุมชนตามนโยบายของรัฐบาลในพื้นที่นิคม เป็นการจัดระเบียบการ
ใช้ที่ดินในเขตนิคมที่มีราษฎรเข้าใช้ประโยชน์เดิม มาจัดระเบียบการใช้ประโยชน์โดยการให้เช่าที่ดินสงวน
เพื่อกิจการนิคมในอัตราแรกเช่า ๒๐๐ บาทต่อปี ต่อสัญญาการใช้ประโยชน์ทุก ๓ ปี โดยจะชําระค่าเช่าเป็น
รายปีหรือจะชําระทั้งหมดใน ๓ ปีก็ได้ เป็นการรับรองสิทธิ์ในที่ดินที่ราษฎรถือครองอยู่ แต่ไม่ให้กรรมสิทธิ์ใน
ที่ดิน โดยมีเง่ือนไขคือห้ามซื้อขายถ่ายโอน เว้นแต่จะเป็นการโอนสิทธิ์ให้ทายาทโดยธรรม สําหรับราษฎรท่ี
เข้าร่วมโครงการจัดที่ดินทํากินในชุมชนตามนโยบายของรัฐบาลในพื้นที่สงวนเพื่อกิจการนิคมสร้างตนเอง
พระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี มีราษฎรเข้าร่วมทั้งหมด ๓๔ ราย มีเนื้อที่แปลงรวมทั้งหมด ๑๗๐ ไร่ สําหรับ
การดําเนินงานนั้น จังหวัดสระบุรีได้แต่งตั้งคณะทํางานดําเนินงานเก่ียวกับโครงการจัดที่ดินทํากินให้ชุมชน
ตามนโยบายของรัฐบาลภายใต้คณะอนุกรรมการนโยบายที่จังหวัด หรือ คทช.จังหวัดสระบุรี ประกอบด้วย 
๓ คณะทํางาน ได้แก่ คณะทํางานจัดหาที่ดิน คณะทํางานจัดที่ดนิ และคณะทํางานส่งเสริมพัฒนาอาชีพและ
การตลาด ทั้งนี้ มีราษฎรที่เข้าร่วมโครงการจัดที่ดินทํากินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาลในที่ดินสงวนเพื่อ
กิจการนิคม ประกอบด้วย ๒ พื้นที่ ได้แก่ พื้นที่หมู่ที่ ๗ ของตําบลนายาว อําเภอพระพุทธบาท มีพื้นที่แปลง
รวมประมาณ ๑๐๐ ไร่ มีราษฎรจํานวน ๒๐ ครัวเรือน และพื้นที่หมู่ที่ ๗ ตําบลท่าคล้อ อําเภอแก่งคอย มี
พื้นที่แปลงรวมประมาณ ๗๐ ไร่ มีราษฎรจํานวน ๑๔ ครัวเรือน ปัจจุบันราษฎรใช้ประโยชน์เพื่อเป็นที่อยู่
อาศัยและทําการเกษตร สําหรับปัญหาและอุปสรรคในพื้นที่ เนื่องจากพื้นที่ทั้งหมด ๑๗๐ ไร่ จากทั้งสอง
พื้นที่ ประสบปัญหาเวลาหน้าฝนจะเกิดน้ําหลากและท่วมขังพื้นที่ของราษฎร ทําให้การทําการเกษตรของ
ราษฎรไม่ได้ผลเท่าที่ควร และพื้นที่ตําบลนายาว ประสบปัญหาเร่ืองระบบสาธารณูปโภค อาทิ ไฟฟ้า ประปา 
ส่วนพื้นที่ตําบลท่าคล้อ ประสบปัญหาการขาดบ่อน้ําสําหรับทําการเกษตร 

ทั้งนี้ การรับฟังความเห็นระหว่างของประชาชน รวมทั้งข้อเสนอแนะในประเด็นต่าง ๆ มีรายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารตารางสรุปข้อมูลเร่ืองร้องเรียนและการแสดงความคิดเห็นโดยคณะกรรมการโครงการ
สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคกลาง 

เวลา ๑๔.๐๐ นาฬิกา ณ โรงเรียนบ้านป่าไม้พระฉาย ตําบลหนองปลาไหล อําเภอเมืองสระบุรี 
จังหวัดสระบุรี คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคกลาง นําโดย  
นายลักษณ์ วจนานวัช รองประธานคณะกรรมการ คนที่สอง พร้อมด้วยคณะสมาชิกวุฒิสภา ลงพื้นที่รับฟัง
และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้แทนชุมชน ในประเด็นเก่ียวกับการจัดที่ดินทํากินให้ชุมชนในพื้นที่ป่า 
พระฉาย โดยมี นายสมัย แก้วเกษเกลี้ยง นายกองค์การบริหารส่วนตําบลหนองปลาไหล และนายประดิษฐ์ 
พุดวิเศษ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๗ ตําบลหนองปลาไหล เป็นผู้แทนประชาชนในพื้นที่ร่วมแสดงความคิดเห็น  



๑๒ 
 
โดยได้กล่าวขอบคุณรัฐบาลที่ให้ความสําคัญกับการจัดสรรที่ดินทํากินให้กับประชาชนที่ไม่มีสิทธิในที่ดินทํา
กิน สามารถมีสิทธิที่จะอาศัยทํากินอย่างถูกกฎหมายตลอดชีวิต ซึ่งพื้นที่ป่าพระฉายได้รับการจัดสรรที่ดินทํา
กินตามแนวทางของ คทช. เรียบร้อยแล้ว ปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนการส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน 
ส่วนข้อจํากัดของพื้นที่ป่าพระฉาย คือ ปัญหาขาดแคลนแหล่งน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภคในพื้นที่ เนื่องจาก
การขุดเจาะแหล่งน้ําต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่ดูแลพื้นที่ป่า  

 ในการนี้ พลเอก ดนัย มีชูเวท รองประธานกรรมการ คนที่สาม ได้ให้ข้อแนะนําเก่ียวกับการ
ปลูกไม้เศรษฐกิจเพื่อเพิ่มมูลค่า การปลูกไม้ยืนต้น ไม้โตเร็ว และการทําการเกษตรในรูปแบบผสมผสาน ส่วน
เร่ืองการสร้างแหล่งน้ําในพื้นที่นั้น ได้ให้คําแนะนําว่าตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการ
กระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้กําหนดไว้ว่าแหล่งน้ําใด ๆ ที่มีขนาดน้อย
กว่า ๒ ล้านลูกบาศก์เมตร ให้อยู่ในการดูแลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และพระราชบัญญัติทรัพยากร
น้ํา พ.ศ. ๒๕๖๑ กําหนดช่องทางให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถเสนอของบประมาณเพื่อสร้างแหล่ง
น้ําผ่านทางกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่น หรือใช้งบประมาณของ อบต.เอง หรือของบจาก อบจ. และอีก
ช่องทางหนึ่งเสนอผ่านไปยังคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ําจังหวัด ส่งต่อไปยังสํานักงานทรัพยากรน้ํา
แห่งชาติ (สทนช.) และเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการทรัพยากรนํ้าแห่งชาติ (กนช.) เพื่อขอจัดสรร
งบประมาณจากคณะรัฐมนตรี 

ทั้งนี้ นายลักษณ์ วจนานวัช รองประธานกรรมการ คนที่สอง ขอให้เกษตรกรในพื้นที่ป่าพระฉายที่
ได้รับการจัดสรรที่ดินทํากินตามนโยบายของรัฐบาลแล้วมีความหวงแหนและใช้ประโยชน์ในที่ดินอย่างคุ้มค่า 
มีการรักษาสภาพแวดล้อมป่าและช่วยกันปลูกป่าเพิ่มเติมเพื่อที่จะได้อยู่ร่วมกันอย่างย่ังยืนต่อไป จากนั้น 
คณะกรรมการฯ ได้มอบอุปกรณ์กีฬาให้แก่โรงเรียนบ้านป่าไม้พระฉาย โดยมี นางสาวรัชนีกร  ยืนยาว 
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านป่าไม้พระฉาย เป็นผู้รับมอบ 

เวลา ๑๕.๔๕ นาฬิกา ณ วัดถ้ํากระบอก ตําบลขุนโขลน อําเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี 
คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคกลาง นําโดย นายลักษณ์ วจนานวัช 
รองประธานคณะกรรมการ คนที่สอง พร้อมด้วยคณะสมาชิกวุฒิสภา ลงพื้นที่ศึกษาดูงานการเป็นต้นแบบ
การปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความม่ันคงทางอาหารของวัดถ้ํากระบอก โดยมี พระอธิการวิเชียร กิตฺติวัณฺโณ 
เจ้าอาวาสวัดถ้ํากระบอก และพระวิจิตร อคฺจิตฺโต รองเจ้าอาวาสวัดถ้ํากระบอก ให้การต้อนรับและบรรยาย
สรุปเก่ียวกับกิจกรรมของวัดถ้ํากระบอก ทั้งการบําบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด การขับเคลื่อนขยายผลศูนย์การ
เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง การให้บริการอบสมุนไพร/แจกสมุนไพรให้แก่ประชาชน การแจกจ่ายพืชผักสวน
ครัวสู่ชุมชน การบริหารจัดการด้านอาหาร โดยเน้นหลัก " พอเพียง ย่ังยืน เผื่อแผ่ ขยายผล" 

คณะกรรมการฯ ได้กล่าวชื่นชมวัดถ้ํากระบอกในเร่ืองการเกษตรที่สามารถพ่ึงพาตนเอง มีการปลูกพืชที่
มีความปลอดภัยและสามารถเผื่อแผ่อาหารไปยังชุมชนรอบข้าง พร้อมทั้งได้ให้คําแนะนําเก่ียวกับการทําปุ๋ยหมัก 
โดยเสนอวิธีทําปุ๋ยหมักแบบไม่กลับกองของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งใช้ใบไม้แห้ง ซากพืช เป็นคอกแล้วสลับด้วย 
มูลสัตว์ เพื่อเป็นปุ๋ยหมักไว้ใช้งาน โอกาสน้ี คณะกรรมการฯ ได้มอบเงินจํานวน ๑๐,๐๐๐ บาท ซึ่งได้รับการ
สนับสนุนจากคณะกรรมการอํานวยการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน เพื่อสนับสนุนกิจการของวัดถ้ํา
กระบอกต่อไป 



๑๓ 
 

 

วิธีการประเมินผล 
             สังเกต       สอบถาม            ใช้เคร่ืองมือสื่อสาร  

สัมภาษณ์    อื่น ๆ   

 การประเมินผลกิจกรรมในคร้ังนี้ใช้แบบสํารวจความคิดเห็นเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
โดยได้รับแบบสํารวจฯ กลับคืน จํานวน ๖๐ ชุด และใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลโดยสถิติเชิงพรรณนา  

 ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสาํรวจ 
 ๑. เพศ 

เพศ ร้อยละ (%) 
ชาย ๕๐
หญิง ๕๐
รวม ๑๐๐

 ๒. อายุ    

อายุ ร้อยละ (%) 
น้อยกว่า ๒๐ ปี 
๒๑ – ๓๐ ปี 
๓๑ – ๔๐ ปี 
๔๑ – ๕๐ ปี 
๕๑ – ๖๐ ปี 

มากกว่า ๖๐ ปี 

- 
๕ 

๑๓.๓๓ 
๑๘.๓๓ 
๕๓.๓๔ 
๑๐ 

 ๓. ระดับการศึกษา    
ระดับการศึกษา ร้อยละ (%) 

ไม่ได้เรียน 
ประถมศึกษา 

- 
๑๐

มัธยมศึกษา ๘.๓๔
อนุปริญญาหรือเทียบเท่า ๑๓.๓๔
ปริญญาตรี ๓๖.๖๖
สูงกว่าปริญญาตรี ๓๑.๖๖

 ๔. อาชีพหลัก 
อาชีพ ร้อยละ (%) 



๑๔ 
 

เกษตรกรรม 
รับจ้าง 
ค้าขาย 
ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ 
อื่น ๆ

๖.๖๖ 
๑๐ 

๓.๓๔ 
๖๓.๓๔ 
๑๖.๖๖ 

 ๕. ที่ผ่านมา ท่านรับรู้ รับทราบ หน้าที่และอํานาจของสมาชิกวุฒิสภาจากช่องทางใด 
อาชีพ ร้อยละ (%) 

วิทยุ/โทรทัศน์ 
สื่อสิ่งพิมพ์ประเภทต่าง ๆ เช่น หนังสือพมิพ์/แผ่นพับ/วารสาร 
บุคลากรของภาครัฐ/อบต./ผู้ใหญ่บ้าน/กํานันฯ 
อินเทอร์เน็ตและสื่อสังคมออนไลน์ 
อื่น ๆ 

๖๐ 
๔๓.๓๓ 
๒๖.๖๖ 
๓๖.๖๖ 
๖.๖๖ 

ส่วนที่ ๒ ความคิดเห็นต่อโครงการ สว. พบประชาชน 
ผู้ตอบแบบสอบถาม ร้อยละ ๖๕.๔๐ มีความคิดเห็นเก่ียวกับโครงการวุฒิสภาพบประชาชนโดย

รวมอยู่ในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายประเด็นแล้ว พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความรู้ความ
เข้าใจอยู่ในระดับมาก จํานวน ๓ ประเด็น ได้แก่  

๑. ร้อยละ ๗๒.๔ มีความพึงพอใจในโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน  
๒. ร้อยละ ๗๒ มีความรู้ความเข้าใจเ ก่ียวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข   
๓. ร้อยละ ๗๐.๖ ได้รับความรู้จากการลงพื้นที่ของสมาชิกวุฒิสภา และสามารถนําไปประยุกต์ใช้ใน

การแก้ไขปัญหาในการดําเนินชีวิต  
ส่วนอีก ๓ ประเด็น ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่  
๑. ร้อยละ ๖๕.๔ รับทราบบทบาทหน้าที่และอํานาจของวุฒิสภา  
๒. ร้อยละ ๖๔.๖ รับทราบบทบาทและภารกิจของวุฒิสภาที่เก่ียวกับการปฏิรูปประเทศและ

ยุทธศาสตร์ชาติ  
๓. ร้อยละ ๕๘.๔ ได้รู้จักสมาชิกวุฒิสภาอย่างใกล้ชิด  

๙. ผลการดําเนินงาน 
 ๙.๑ เชิงปริมาณ 
 - จํานวนเป้าหมายที่ตั้งไว้ ๖๐ คน 
 - จํานวนผู้เข้าร่วม ๘๔ คน  
 - แบ่งออกเป็น  

ประชาชนทั่วไป เด็ก-เยาวชน ผู้บริหารโรงเรียน  



๑๕ 
 

ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ผู้แทนหน่วยงานภาคเอกชน  อื่น ๆ           

 กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการ จํานวน ๖๐ คน ประกอบด้วย 
 ๑. หน่วยงานภาครัฐในระดับจังหวัด ได้แก่ ส่วนราชการจังหวัดสระบุรี ธนารักษ์พื้นที่สระบุรี 
เกษตรและสหกรณ์จังหวัด พลังงานจังหวัด ท้องถิ่นจังหวัด สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
นายอําเภอ ผู้นําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กํานันและผู้ใหญ่บ้าน  
 ๒. ประชาชนทั่วไป ได้แก่ เกษตรกร และผู้นําชุมชนในพื้นที่จัดที่ดินทํากินให้ชุมชน   
 ๓. สื่อมวลชนและประชาสัมพันธ์ข่าว ได้แก่ สํานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระบุรี สถานีวิทยุ
โทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย สยามรัฐ ข่าวสด และ
สถานีโทรทัศน์ช่อง ๓ เอชดี  
 ๙.๒ เชิงคุณภาพ 
 ผลลัพธ์/ความพึงพอใจ พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมในคร้ังนี้ และได้
รับทราบวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน หน้าที่และอํานาจของวุฒิสภา พร้อมทั้ง
ได้รับทราบรายละเอียดโครงการต่าง ๆ ที่ได้มีการดําเนินงานของจังหวัดสระบุรี พร้อมทั้งได้ร่วมแสดงความ
คิดเห็น ตลอดจนข้อเสนอแนะต่าง ๆ  
 ๙.๓ เชิงเวลา 
                เหมาะสม              ไม่เหมาะสม                  

                     อื่น ๆ .................................... 

  ๙.๔ งบประมาณดําเนินการ 
                เพียงพอ/เหมาะสม             ไม่เพียงพอ          
 
๑๐. ข้อสังเกต (ไม่มี)  
๑๑. ข้อเสนอแนะ   
 ๑๑.๑ ข้อเสนอแนะจากประชาชน  
  ๑. อยากให้มีโครงการแบบนี้บ่อย ๆ เพื่อสะท้อนปัญหาของประชาชน ให้สมาชิกวุฒิสภา
และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ได้รับทราบปัญหา 
  ๒. เป็นโครงการที่ดีเป็นประโยชน์กับประชาชนในพื้นที่ ขอให้มีการดําเนินการอย่างต่อเนื่อง 
จะได้นําปัญหาในพื้นที่ไปสู่การแก้ไขและช่วยกําหนดนโยบายลงมาแก้ไขปัญหาในพื้นที่ 
 ๑๑.๒ ข้อเสนอของฝ่ายเลขานุการฯ (ไม่มี)  

************************* 
  ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภา 

พบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคกลาง 
 

ประมวลภาพ 
โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคกลาง 



๑๖ 
 

วันศุกร์ที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ จังหวัดสระบุรี 
 
ช่วงเช้า เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี  

            
 
 
 



๑๗ 
 

   
 
 
 
 
 
 
ช่วงบ่าย เวลา ๑๔.๐๐ นาฬิกา ณ โรงเรียนบ้านป่าไม้พระฉาย ตําบลหนองปลาไหล อําเภอเมืองสระบุรี 
จังหวัดสระบุรี 



๑๘ 
 
ช่วงบ่าย เวลา ๑๕.๔๕ นาฬิกา ณ วัดถ้ํากระบอก ตําบลขุนโขลน อําเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี  

 
 

********************************* 


